



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร (ฝ่ายบริหารทั่วไป) โทร/โทรสาร ๐ ๓๔๔๑ ๒๑๗๐

ที่ สค ๐๐๐๘/ว๕๖ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปี ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์ ที่ กษ ๐๖๐๒ /ว๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้แจ้งให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการสร้างความตระหนักรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน และรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ทราบ นั้น

ในการนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานผลการสร้างความตระหนักรู้ เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รายละเอียดตามแบบที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว ให้กองการเจ้าหน้าที่ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

(นายสาโรช จันทร์ลาด)
ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

แบบรายงานผลการสร้างความตระหนักรู้
เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
หน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์ ผ่านผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามที่กรมปศุสัตว์ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๖๐๒/ว ๒๓๒๗๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานระดับสำนัก/กอง เทียบเท่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ดำเนินการสร้างความตระหนักรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน โดยจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และรายงานผลให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ขอรายงานผลว่า ได้ดำเนินการสร้างความตระหนักรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

รายละเอียดการดำเนินการ	หลักฐาน
<p>๑. ได้ดำเนินการชี้แจงสอดแทรกการให้ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ในภาครัฐ โดยเป็นหัวข้อการยกตัวอย่างการเผยแพร่ให้ความรู้ด้านทุจริต โดยอ้างอิงจากบทความจากกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมปศุสัตว์ ในหัวข้อ รวมพลังต่อต้านทุจริต DLD ANTI CORRUPTION ในการประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ครั้งที่ ๑๑ /๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร</p>	
<p>๒. ได้ดำเนินการชี้แจงสอดแทรกการให้ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ในภาครัฐ โดยเป็นหัวข้อการยกตัวอย่างการเผยแพร่ให้ความรู้ด้านทุจริต โดยอ้างอิงจากบทความจากกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมปศุสัตว์ ในหัวข้อ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตปราบปราม ในการประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ครั้งที่ ๑๒ /๒๕๖๕ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร</p>	

รายละเอียดการดำเนินการ	หลักฐาน
<p>๓. ได้ดำเนินการชี้แจงสอดแทรกการให้ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ โดยนายสาโรช จันทร์ลาด ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้ชี้แจง ในการประชุมกับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ ให้ถูกต้องตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธี และเงื่อนไข การขออนุญาต และการออกใบอนุญาต การตรวจโรคและทำลายเชื้อโรคในการนำสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่อื่น พ.ศ. ๒๕๕๘ สถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ จำนวน ๒๓ แห่ง ผู้ประกอบการ ๔๑ ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖</p>	

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน

(นายธงสิทธิ์ ภูโต)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  ผู้รับรอง

(นายสาโรช จันทร์ลาด)

ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร